
Stjórnarfundur 8..11.2017 

Mættir: Guðmundur, Lárus, Gunnar, Sigurður. 

Farið var yfir haustprófið og umsóknir veiðiprófa 2018 rædd.  

Ræddir voru möguleikar okkar í að fá styrktaraðila inn, þar sem samningurinn við Fresco er liðinn og 

Málning hf. hefur ekki staðið við sitt. 

Einnig var talað um að það þyrfti að fara strax í að finna góða dómara fyrir prófin á árinu 2018 um leið 

og búið er að samþykkja dagsetningarnar á þeim. 

Annars eru allir kátir svona á miðjum rjúpnaveiðitímanum 😊 

 


